



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองวัวซอ โดยนายวิจิต ติเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ปลัดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ผู้อำนวยการกองช่าง และนิติกร ได้ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย เลขที่ ๘๐ หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ของนางอมรรัตน์ ชัยนาม พบว่า ได้มีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอจึงได้เชิญเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่อยู่ติดกับบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (สถานที่พิพาท) มาเพื่อสอบถามว่าได้รับผลกระทบ หรือความเดือดร้อนเสียหาย จากการก่อสร้างดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงกับบ้านพักอาศัย เลขที่ ๘๐ หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีที่กำลังมีการก่อสร้างอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

นายชาติรี ขุนเพียรประดิษฐ์ และนางวรรณพร ประทุมลัย ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงกับบ้านพักอาศัยเลขที่ ๘๐ หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่มีการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้เดินทางมาร่วมประชุมและปรึกษาหารือหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

นายชาติรี ขุนเพียรประดิษฐ์ และนางวรรณพร ประทุมลัย ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของนางอมรรัตน์ฯ ไม่ยินยอมให้นางอมรรัตน์ฯ ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินของตน แต่ถ้าหากว่านางอมรรัตน์ฯ สามารถหาวิศวกรมารับรองแบบแปลนการก่อสร้างนั้นได้ นายชาติรี ขุนเพียรประดิษฐ์ และนางวรรณพร ประทุมลัย ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยข้างเคียงจะยินยอมให้นางอมรรัตน์ฯ ก่อสร้างต่อไปได้

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองวัวซอ นำโดยผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจสอบพื้นที่จริง ณ บ้านพักอาศัย เลขที่ ๘๐ หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ของนางอมรรัตน์ฯ ว่ายังได้ทำการก่อสร้างอยู่หรือไม่ และมอบหมายให้งานนิติกรดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้นางอมรรัตน์ฯ ให้ระงับการก่อสร้าง และแจ้งให้ดำเนินการจัดหาสถาปนิกหรือวิศวกรรับรองแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน แล้วแจ้งให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองวัวซอทราบ หรือหากนางอมรรัตน์ฯ ประสงค์จะรื้อถอนอาคารดังกล่าวเอง ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน แล้วแจ้งการรื้อถอนดังกล่าวให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองวัวซอทราบ และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงทราบด้วย

